

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ย่นย่อเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ย่นย่อเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน เสนอโดยคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แล้ว มีมติมอบกลุ่มงานติดตามและสารบบสำนวน ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดำเนินการปรับแก้ไขรายงานตามความเห็นของที่ประชุม และมีมติเห็นชอบรายงาน ฯ หลังจากปรับแก้รายงานตามความเห็นของที่ประชุมแล้ว

๒. เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานในโครงการสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ : “การริเริ่มการจัดตั้ง UN Global Compact Local Network”

ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปผลการดำเนินการโครงการสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ : กรณิธีริเริ่มการจัดตั้ง “UN Global Compact Local Network” ตามที่สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เสนอ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อริเริ่มการจัดตั้ง UN Global Compact Local Network เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องอโนมา ๑ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลักดันให้องค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทยรวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบของหลักสิทธิมนุษยชนตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) และประโยชน์ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไป และมีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวิจัยและวิชาการรับความเห็นในที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเห็นว่า ขณะนี้สำนักวิจัยและวิชาการกำลังดำเนินการจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอยู่ และเห็นควรให้สำนักวิจัยและวิชาการ นำข้อมูลจากการสัมมนาดังกล่าวไปผนวกรวมกับข้อมูลของสำนักวิจัยและวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ชุดที่ ๓) พิจารณาต่อไป

๓. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (กสม. ๓) เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายการคุ้มครองสิทธิที่มีชีวิตอย่างปลอดภัยบนท้องถนน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (กสม. ๓) เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายการคุ้มครองสิทธิที่มี

ชีวิตอย่างปลอดภัยบนท้องถนน เสนอโดย คณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้ว มีมติมอบคณะทำงาน ฯ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนดำเนินการปรับแก้ไข รายงานตามความเห็นที่ประชุม และมีมติเห็นชอบรายงาน ฯ หลังจากที่ได้ปรับแก้ไขรายงานตามความเห็นของที่ประชุมแล้ว

๔. สรุปผลการประชุม 12th Annual meeting of the South East Asia National Human Rights Institutions Forum ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบสรุปผลการประชุม 12th Annual meeting of the South East Asia National Human Rights Institutions Forum ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุม ตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสนอ

๕. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) ของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) ของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่กลุ่มงานติดตามและสารบบสำนวน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เสนอ

๖. บทเรียนที่ได้รับจากการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบบทเรียนที่ได้รับจากการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและวิชาการ และคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามที่สำนักวิจัยและวิชาการเสนอ และมีมติมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวิจัยและวิชาการ รับผิดชอบที่ประชุมไปดำเนินการ เช่น

๑) นำประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มักเกิดขึ้น และเป็นปัญหาอยู่เสมอ เช่น ปัญหาที่ดินทำกิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น มารวบรวม ศึกษา วิจัย อย่างเป็นระบบ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ แล้วนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

๒) พัฒนามาตรฐานและเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยดำเนินการเพิ่มบุคลากรในสำนักวิจัยและวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านพลเมืองและการเมือง เพื่อศึกษาและจัดทำงานวิจัยในประเด็นต่าง ๆ และการจัดการบริหารงานทางด้านวิชาการ

